

เปิดฉากแล้ว“หมากล้อม ไทยแลนด์ 15 ดั้ง โกะ ลีก 2013” ครั้งแรกของประเทศ



กรุงเทพฯ – เปิดฉากแล้ว สำหรับการแข่งขัน “หมากล้อม ไทยแลนด์ 15 ดั้ง โกะ ลีก 2013” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา ในกลุ่ม ซีพี ออลล์, สถาบันหมากล้อมและศิลปะจีนโป้, บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น พร้อมพันธมิตรในระหว่าง 19 มกราคม – 27 เมษายน 2556 โดยขุนพลหมากล้อม 26 ทีม ทั้งไทยและต่างชาติ การแข่งขันจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ของเดือน ไปจนถึง 27 เมษายนนี้ ณ ชั้น 11 ดิเกซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแชมป์หมากล้อมลีกระดับตำนาน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านอ้อมสะดวกของคนไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขัน “หมากล้อม ไทยแลนด์ 15 ดั้ง โกะ ลีก 2013” (Thailand 15 Dan GO League 2013) ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กร ซึ่งจะเป็นกีฬาในรูปแบบ “ลีก” ครั้งแรกของประเทศไทยโดยทีมนักกีฬาไทยสมัครเข้าแข่งขันจำนวน 20 ทีมและมีทีมตัวแทนจาก 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, ไต้หวัน, เกาหลี, ลาว และไทย โดยมีนักกีฬาหมากล้อมระดับสุดยอดฝีมือของไทยและอาเซียนมาร่วมประชันฝีมือมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอดจนเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพนักกีฬาหมากล้อมไทยให้มีระดับฝีมือสูงขึ้น พร้อมเผยแพร่และยกระดับวงการกีฬาหมากล้อมให้ก้าวสู่ระดับอาเซียนอย่างได้เต็มภาคภูมิ

การแข่งขัน จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 26 ทีมๆ ละ 5 คน (สำรอง 1คน) แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ สายขาว และ สายดำแข่งแบบพบกันหมด โดยทีมในอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะมาพบกันอีกครั้งในการแข่งขันกระดานสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะเลิศ ส่วนนักกีฬาดังชาติจะจัดแข่งขันทางออนไลน์ โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

“รู้สึกยินดีมากที่เห็นคนรุ่นใหม่สนใจกีฬาชนิดนี้กันมากขึ้น โดยเฉพาะทีมนักกีฬาไทยเห็นได้ว่าหลายทีมมีฝีมือและประสบการณ์การแข่งขันมากมาย ขออวยพรให้ทุกทีมประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้สิ่งสำคัญของฝากคติของหมากล้อมอย่างหนึ่งไว้เป็นข้อคิดที่ว่า“หากยิ่งอยากเอาชนะ จะยิ่งแพ้” และ “ถ้ามุ่งชนะในสนามรบ ก็จะแพ้สงคราม”

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้คนไทยมาช่วยกันส่งเสริมเชียร์เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาไทยสู้ศึกในครั้งนี้ด้วย” นายก่อศักดิ์
กล่าว

ร่วมส่งเสริมเชียร์ให้นักกีฬาไทย เพื่อลุ้นว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ระดับลีกได้ในศึก“หมากล้อม ไทยแลนด์ 15
ดั่ง โกะลีก 2013”ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 27 เมษายน 2556 ณ ชั้น 11 อาคารซีพี ทาว
เวอร์ ถนนสีลม ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaigogenius.com